



## ชั้นและความอภัยยศ TREE - ป่าเถื่อน



ถึงเวลาที่จะ ' **บันทึกต้นไม้** 'จบต้นไม้ทุก! บันทึกต้นไม้หยุดอ่านพิมพ์: หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หนังสือ, อีเมลขยะ, บันทึก, ..

ต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้น มีรากลำต้นหรือลำตัวมีหรือไม่มีใบ ต้นไม้มักจะเจริญเติบโตได้ในกลุ่มด้วยพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่สร้างป่า ป่าให้ที่อยู่อาศัยสำหรับสิ่งมีชีวิตด้วยกลองจุลทรรศน์ขนาดใหญ่

ต้นไม้ลดการพังทลายของสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง พวกเขาเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและเก็บไว้ใน พวกเขามีบทบาทในการบำรุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมดุลได้ ต้นไม้ให้ร่มเงาไม้สำหรับการก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ ...

มี 2 ประเภทหลักคือป่า ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไทเซตร้อนของโรคมะเร็ง ป่าฝนเขตร้อนระหว่างร้อนของมะเร็งและร้อนของมังกร การทำลายป่าไปยังจุดสิ้นสุด เหตุผลสำหรับการทำลายไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญ การทำลายเป็นสิ่งสำคัญ

ป่าที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทและป่าฝนเขตร้อนจะได้รับการเก็บรักษาไว้ ป่าเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการที่ดีของม ประเทศที่มีสิทธิอธิปไตยเหนือป่าเหล่านี้จำเป็นต้องปกป้องป่าเหล่านี้ ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นผลในการรับผิดชอบและการเปลี่ยนรัฐบาล หากล้มเหลวประเทศ loses มัน sover- eign สิทธิในป่า ประชาคมระหว่างประเทศจะใช้เวลามากกว่า

ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด ป่าฝนเขตร้อนเป็นปอดของโลกของเราโลก ตัดล้าง, การเผาไหม้เพื่อเพิ่มที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นภัยคุกคามต่อบรรยากาศที่มีสุขภาพดี ภัยคุกคามกับต้นไม้ก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนา

บางป่าจะถูกแทนที่ด้วยต้นไม้พันธุ์เดียว นี่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ คริสเตียนแทนที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต้นไม้พันธุ์เดียว (คริสต์มาสต้นไม้) . พวกเขาสับต้นไม้เพื่อฉลองวันเกิดของพระเจ้าที่เจ็ดตาย

คริสเตียนสับลง 200

ล้านเฟอร์ไพน์โกปีในป่าเถื่อนสนุกสนานกันอย่างบ้าเป็นหลังต้นไม้!

คริสเตียนเป็นคอลเลกชันของศาสนาลัทธิ คริสเตียนอย่างสม่ำเสมอละเมิด **1 พระเจ้าของ** ความคิดสร้างสรรค์  
จิตใจที่พวกเขาออกไปทำลายทรัพย์สินของรัฐดาวเคราะห์ ถูก **1 พระเจ้า Ends** นี้!

**พื้นหลัง:** คริสเตียนเฉลิมฉลองวันเกิดอัลเทจโดยการวางต้นไม้ในบ้านสำนักงาน ... พวกเขาให้แต่ละจำนวนมากอื่น ๆ ของของขวัญ ต้นไม้บ้านอาคารด้านนอกตกแต่งด้วยไฟ

สำหรับการเฉลิมฉลองนี้ 200 ล้านเฟอร์พอน์และโก้จะสับลงทุกปี อีก 50 ล้านต้นจะสับลงสำหรับบรรจุภัณฑ์และการตัดทุกปี ?

ต้นของถ่านหินถูกเผาสำหรับแฟนซีไฟฟ้าแสงสว่าง

พันล้านในเงินสดมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดื่มสุราเครื่องดื่ม) ซื่อขยะที่ไร้ประโยชน์, บุหรี่, อาหารที่ไม่แข็งแรง, เกมรุนแรงและความบันเทิง เพิ่มขึ้นในการใช้ความรุนแรง (Assault, ป่าเถื่อนฆ่าข่มขืน .. ) เพิ่มขึ้นในการเล่นการพนันการทุจริตการโจรกรรม ...

ต้นไม้แห่งจะกลายเป็นขยะ บรรจุภัณฑ์จะถูกยกเลิกการเพิ่มขยะ เทศบาลจะวิ่งออกมาจากหลุมฝังกลบภูเขาขยะความเสี่



ขยะที่ไร้ประโยชน์จบลงในกล่อง พวกเขาถ่วงขึ้นห้องใต้หลังคาโรงรถ, ห้อง .. การกักตุนนี้ของผู้นำขยะเพื่อต้องการที่

## ต้องทำ

หยุดคริสเตียนต้นไม้ป่าเถื่อน

คริสเตียนสอนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม **ปลูกต้นไม้**



วิธีชุมชนคริสเตียน จองคริสเตียนรับผิดชอบ **Re** รู้แก่พวกเขา

พ่อค้าหยุดคริสต์มาส ตลาดหยุดการขายเครื่องต้มแอลกอฮอล์สุบหรืออาหารที่ไม่แข็งแรง, เกมรุนแรงบันเทิงและขยะที่ไร้ประโยชน์ ยกเลิกคริสต์มาส

หยุดการสร้างขยะมาก คนจงรับผิดชอบสำหรับการสร้างขยะมากเกินไป จะประหยัดเกี่ยวกับขยะ

ลดการใช้พลังงาน อย่าใช้แสงไฟที่ไม่จำเป็น ลดความร้อนระบายความร้อนโดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน

หยุดการเผาไหม้ไม้! บาร์บีคิว, แคมป์ไฟ, firepits, เตาผิงปรุงอาหารที่บ้าน, เครื่องทำความร้อนที่บ้าน, เครื่องยนต์ไอน้ำ .. แทนที่ด้วยไฟฟ้า!



หยุดการเผาไหม้ถ่านหิน! แทนที่ถ่านหินด้วยพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ (น้ำแสงอาทิตย์ลมคลื่น)  
. ไม่มีนิวเคลียร์ • !!!

คัสโตเดียนเดียนเฉลิมฉลองต้นไม้!

ต้นไม้ที่มีความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเราเป็นอย่างดี เป็นต้นไม้ Custodian  
ปลูกต้นไม้. เข้าร่วมกับเรา!

### 13.3.7 ต้นไม้ วันฉลองสิริราชสมบัติ

CG Kalender

รวบรวมครอบครัวรอบ ๆ ต้นไม้เทียมยาวนาน ซึ่งได้รับการตกแต่ง, ร้องเพลง,  
ถูกสุขความรักให้แก่ของขวัญอื่น ๆ  
(ต้นไม้ผลไม้เท่านั้น) แล้วร่วมกันรับประทานอาหาร เข้าพักต้นไม้ขึ้นจนกว่าจะถึงวันปีใหม่  
จะถูกเก็บไว้จนถึงปีหน้า

ศูนย์ความอดทนการทำลายป่า!!!

